



สารครูตาสตร

ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเครือข่าย ทางคณะครูตาสตร จึงขอจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม จำนวน 21 โรงเรียน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (BRU Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 (บรรจุ ปี พ.ศ. 2561)”

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 เพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำด้านการสอน โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนรู้สาระวิชา (Content and language Integrated Learning-CLIL) การเรียนรู้การบูรณาการระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านเนื้อหา(Technological Pedagogical Content Knowledge-TPACK) ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น (Project-based Learning) เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในครั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”



รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รายละเอียดของกิจกรรมเป็นการร่วมกันบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคีโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อนำไปถวายพร้อมกับการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร ย่าม ธูปเทียนแพสักการะ เครื่องไทยธรรม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปร่วมการทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคทำบุญให้แก่วัดหนองบัวเจ้าป่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,999 บาท



“คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัชซ์ จันทร์งาม อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสในโอกาสที่ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก



ผศ.ไพรัชซ์ จันทร์งาม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์



อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

“กิจกรรม : เช็คชื่อ เช็คอิน” โดย อ.ต่อ



สนใจกิจกรรมเช็คอิน เช็คชื่อ สามารถกดสแกนไปที่ QR Code นี้ได้เลย
ที่มา : ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน

ปรัชญา

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

คุณลักษณะนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ก่อนจะเอาเป็นเอาตายกับการเรียนรู้ บางทีคนเป็นครูก็ลืมที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน นักเรียนแต่ละคนมีเรื่องที่ต้องเจอก่อนออกมาจากมาที่ไม่เหมือนกัน ครูเองก็เช่นเดียวกัน จะดีกว่าไหม? ที่เราทุกคนจะมาเริ่มต้นการเรียนรู้ ด้วยการเช็ควรรู้สึกกันก่อนทั้งสองฝ่าย เพื่อที่จะได้ไม่ทำร้ายกันมากไปกว่าเดิมการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอนเริ่มต้นง่ายๆ แค่ว่าการเช็ชชื่อกิจกรรม : เช็คชื่อ เช็คอิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายและมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียน
วิธีการใช้

- 1.ครูต้องคิดประเด็นคำถามที่อยากจะถามมาก่อนล่วงหน้า โดยเน้นคำถามที่สร้างสรรค์ หรือสามารถบอกอารมณ์และความรู้สึกของผู้เรียนได้ เช่น ขานรับความรู้สึกในตอนนี้
- 2.เรียกชื่อตามใบรายชื่อ
- 3.นักเรียนจะขานตอบตามสิ่งที่ครูได้ถามไปในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เช่น หิว ง่วง เปื่อ

ข้อดีกิจกรรม

- 1.ได้ตรวจสอบอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกผู้เรียน
- 2.ผู้สอนจะได้ปรับสภาพอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เหมาะสมในคาบนั้นๆ
- 3.ไม่ทำร้ายจิตใจกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ ครูกับนักเรียน

ผู้สอนที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนและสามารถสื่อสารกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และพลังนั้นก็ส่งผลต่อการจัดการห้องเรียน แรงจูงใจของนักเรียน สุขภาพจิต ตลอดจนผลลัพธ์ในการเรียน นักเรียนที่รู้สึกมีคนเอาใจใส่จะรู้สึกว่าคุณค่าทำให้มีแนวโน้มปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนมากขึ้น เราทุกคนต้องการห้องเรียนที่มีบรรยากาศในเชิงบวก ปลายทางมันคือความสุขทั้งสองฝ่ายนั่นเอง

“ผลិតครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“เก่ง ดี มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”